

Số: /BC-SNN

Lai Châu, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện hoạt động không gian trưng bày trà, sâm, hoa lan và sinh vật cảnh tại Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2024

Căn cứ Công văn số 130/SVHTTDL-QLDL, ngày 23/12/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo kết quả thực hiện Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2024. Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả hoạt động không gian trưng bày trà, sâm, hoa lan và sinh vật cảnh theo Kế hoạch số 3902/KH-UBND ngày 27/9/2024 của UBND tỉnh, như sau:

1. Công tác chỉ đạo

Căn cứ các nội dung được giao tại Kế hoạch số 3902/KH-UBND, ngày 27/9/2024 của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Công văn số 2455/SNN-PTNT ngày 21/10/2024, Công văn số 2879/SNN-PTNT ngày 04/12/2024 đề nghị phối hợp thực hiện giữa các cơ quan, đơn vị, Hội, Hiệp hội, Chi hội và Câu lạc bộ trong thực hiện không gian trưng bày trà, sâm, hoa lan và sinh vật cảnh; đồng thời, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch số 2990/KH-SNN ngày 13/12/2024, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và các đơn vị có liên quan trong triển khai thực hiện và xây dựng dự toán kinh phí để tổ chức thực hiện gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, bố trí kinh phí triển khai thực hiện. Ngày 17/12/2024, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức họp với các Hiệp hội, Chi hội, Câu lạc bộ, các doanh nghiệp, HTX để thống nhất thời gian, nội dung và hình thức tổ chức không gian trưng bày giới thiệu trà, sâm, hoa lan, sinh vật cảnh tại Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2024.

2. Kết quả thực hiện

Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì, hỗ trợ và hướng dẫn các hiệp hội, chi hội, câu lạc bộ, các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia trưng bày đảm bảo các nội dung theo mục đích và yêu cầu của Kế hoạch số 3902/KH-UBND ngày 27/9/2024 của UBND tỉnh. Kết quả, cụ thể như sau:

- Về quy mô: Tổng diện tích không gian trưng bày là 540 m² (nhà tiền chế 15 m x 36 m).

- Sản phẩm tham gia trưng bày: Đã thu hút 04 đơn vị là hiệp hội, chi hội, câu lạc bộ (*như Hiệp hội sâm Lai Châu, Chi hội chè Lai Châu, Câu lạc bộ hoa cây cảnh thành phố Lai Châu, câu lạc bộ hoa lan Lai Châu*) và 14 doanh nghiệp, HTX sản xuất chế biến chè, trồng sâm, sản xuất sản phẩm từ sâm tham gia trưng bày với trên 100 sản phẩm gồm trà, sâm và chế biến từ sâm; trên 200 giò lan với các giống lan quý đặc hữu của Lai Châu (như lan phi điệp, lan hải, lan trầm,...) và trên 70 cây sinh vật cảnh các loại tham gia trưng bày; không gian thu hút một lượng lớn du khách và người dân đến tham quan, mua sắm, chiêm ngưỡng và thưởng thức.

- Kết quả đạt được: Trong khuôn khổ Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2024, không gian trưng bày trà, sâm, hoa lan và sinh vật cảnh đã trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách. Qua không gian trưng bày đã quảng bá, giới thiệu các sản phẩm trà, sản phẩm và thương hiệu sâm Lai Châu (sâm Việt Nam) đến với người tiêu dùng và du khách trong và ngoài tỉnh; tiếp tục xây dựng và khẳng định giá trị thương hiệu trà, sâm Lai Châu; kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm, quan hệ hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, nhà khoa học và nông dân địa phương trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Sâm Lai Châu. Bên cạnh đó, không gian trưng bày còn giới thiệu, quảng bá các loài hoa lan, cây sinh vật cảnh, cây tiểu cảnh mang hương sắc, đặc trưng riêng của tỉnh Lai Châu.

Không gian trưng bày sâm, trà, hoa lan và sinh vật cảnh tại Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2024 không chỉ là dịp để tôn vinh những giá trị độc đáo của địa phương mà còn là cầu nối giữa thiên nhiên, văn hóa và con người.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ban Giám đốc Sở;
- Trang Thông tin Điện tử Sở;
- Lưu: VT, PTNT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Vương Đức Lợi